



สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

Rotary club of Suphanburi

ปีที่ 45 ฉบับที่ 25 วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

นายก นพ.จรรณพงศ์ บรมชนรัตน์

นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร 2559-2560

“โรตารี เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์”

รายงานการประชุมประจำสัปดาห์

เริ่มประชุม เวลา 20.00 น.

วาระที่ 1 นาย. นพ.จรรยาพงศ์ บรรณรัตน์

นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม



วาระที่ 2 รท.กำจร ศรีวราสาสน์

ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร



@ วันนี้เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ พุธที่ 11 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นวันครบคร้ว มิตรภาพวันคล้ายวันเกิด วันต้อนรับปีใหม่ และต้อนรับผู้ว่าการภาค โดยการนำของ นาย.นพ.จรรยาพงศ์ บรรณรัตน์ ภายใต้อรรถพจน์ “โรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์” ยินดีต้อนรับและขอแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสรในวันนี้ ผู้ว่าการภาคจุฬาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์, ผู้ช่วยภาคเปรมจิตร ลือสกลกิจ, คุณเบญจวรรณ ธรรมศิริพงษ์ นายกก่อตั้งสโมสรทวารวดี คณะผู้บริหารและครูสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี, คุณสมชาย เกศรัยชัย โฮสมิตเตอร์คาร์ลอส, โรตารีแอนน์ของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีทุกท่าน ขอบคุณครับ

แขกที่นำอาหารมาเยี่ยมสโมสรฯ

@ อน.อคุศลย์-มาสุข วราเอกศิริ ทับทิมกรอบ 1 หม้อใหญ่, ผชก.เปรมจิตร ลือสกลกิจ ส้มจีน 1 ตะกร้าใหญ่,อน.ศรัชัย เทพศิลป์วิสุทธิ์ ส้ม 1 ถูงใหญ่, อน.ยอดชาย-แอนน์มุกดา สุจิตต์ บัวลอยไข่หวาน 1 ถูง, นาย.นพ จรรยาพงศ์ บรรณรัตน์ แขนงวิช 2 ถาดใหญ่, แอนน์เสมอ – รท.แสงชัย อำนวยวัฒนกุล ข้าวโพดคั่ว 1 ถูงใหญ่,

อผภ.ไพโรจน์ จิระเสวีจินดา กล่าววยพรวันเกิด



@ @ วันนี้ผมและแอนน์สุธีรา จิระเสวีจินดา รู้สึกยินดีเป็นพิเศษ วันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของเจ้าของวันเกิดหนึ่งปีมีครั้งเดียวที่ผู้นำของภาคมาเยี่ยมและถือโอกาสรับพรจากท่าน ผมจะขอเรียนว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้วัดกันที่ขนาด วัดพระแก้วองค์เล็กนิดเดียวแต่ศักดิ์สิทธิ์มาก ท่านผู้ว่าการภาคเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ว่าการภาค ได้เป็นอย่างดี ถือเป็นอัครวินของภาค 3330 ขอบคุณครับ

ขอขอบพระคุณท่านอดีตผู้ว่าการภาคทั้งสองและ โรตารีแอนน์ทั้งสอง ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาคเปรมจิต ท่านอดีตนายกทุกท่าน ท่านนายกปัจจุบันท่านไม่คอยพูด สมาชิกเลยไม่รู้ใจท่านก็ขอให้สมาชิกมองแววตาคุณหมอมว่าท่านต้องการอะไรและช่วยท่านด้วย เป็นกำลังใจให้ท่านด้วยและท่านสอบผ่านเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการภาคได้เลย และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเป็นเกียรติให้ดิฉันในวันนี้ ขอบพระคุณค่ะ



วาระการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งต่อไป
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสองพันบุรี

- วาระที่ 1 นายกสโมสรเปิดประชุม
- วาระที่ 2 ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร
- วาระที่ 3 นายกแจ้งข่าว
- วาระที่ 4 สันทะศโรตารี
- วาระที่ 5 สันทะศอาชีพ
- วาระที่ 6 นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

จะต้องรับรู้เรื่องเป้าหมายและนโยบายทำให้ดิฉันได้รับรู้ว่าปีนี้เรามีเป้าหมายของภาคแต่เราจะยึดและทำตามเป้าหมายของโรตารีสากล เนื่องจากทุกๆเป้าหมายจะเข้าไปตั้งใน My Rotary แต่ละสโมสรแต่ละสโมสรทำกิจกรรมต่างๆด้านจะต้องรายงานในคลับเซนต์ทั้งหมด ดังนั้นปัจจุบัน ทุกๆวันที่ 7 จะต้องรายงานมายังผู้ว่าการภาคมิใช่ผู้ว่าการภาคเยี่ยมเสร็จจึงจะทำเรื่องรายงานโรตารีสากลมันปรับเปลี่ยนไปแล้ว สโมสรที่ดิฉันดูแลอยู่ 111 สโมสร นายบางคนยังไม่รู้เลยว่าเขาไม่มีที่แจ้งตั้งแต่แรกว่ามี แต่ทาง RI ฐูดอนนี้กลับกันทางทาง RI ทราบแจ้งมาทางผู้ว่าฯ ผู้ว่าก็ติดตามช่วยเร่งรัดและรายงานให้โรตารีสากลทราบถึงความเข้มแข็งของสโมสรหรือไม่ ในระดับภาคของเราในระดับโซนที่ได้เพิ่งอบรมไปเมื่อเดือนที่แล้ว ในระดับโซน 6 6B 7A และ 10B เราเป็นภูมิภาคเดียวที่ตั้งเป้าหมายครอบคลุมไว้ 100% ของทุกสโมสรในภาค ดังนั้นเมื่อดิฉันเยี่ยมเสร็จ ดิฉันได้มีคำพูดของนายก ของคณะกรรมการทำให้รู้ว่าเป้าหมายที่ทางสโมสรตั้งไว้จะบรรลุตามที่โรตารีกำหนดหรือไม่ขึ้นอยู่กับนายกและคณะกรรมการที่บริหาร ในการตั้งเป้าหมายไปก็ดี การที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายก็ดี ท่านจะนำมาซักถามในสโมสรว่าตั้งเป้าหมายใดในสโมสรและที่ทำสำเร็จไปแล้วมีอะไรบ้าง อะไรที่ยังขาดที่จะขอความร่วมมือของสมาชิก ของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีได้ จะมาประชุมกันในครั้งต่อไปว่าอดีตนายก อดีตผู้ว่าการภาค สมาชิกเพื่อให้คำแนะนำเพื่อให้ผ่านบรรลุเป้าหมายโรตารีสากลได้อย่างไร ดิฉันเชื่อว่าสโมสรแห่งนี้บรรลุแน่นอน นั่นคือหมายถึงการได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากโรตารีสากล ในขณะที่เดียวกันเป้าหมายของภาคที่จะมอบรางวัลในวันที่ 7 เมษายน ที่สโมสรทุกสโมสรในภาคจะมีความประทับใจในการยกย่องเชิดชูอดีตผู้ว่าการภาคของเราเป็นงานที่เฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีของภาคและวันที่ 8 เป็นการสรุปงาน ตกเย็นเป็นการประกาศรางวัลของภาคและในวันที่ 9 ตอนเช้ามีการใส่บาตรเลี้ยงพระทำบุญ สโมสรไหนที่มีสมาชิกที่ได้เสียชีวิตไปก็ให้เขียนชื่อเพื่อเราจะได้ทำบุญในเช้าวันที่ 9 เมษายนเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกทุกสโมสรในภาคของเรา และภาคของเราจะจัดประชุม 4 ภาครวมกัน กับภาค 3300 มาเลเซีย สิงคโปร์ ในวันที่ 12-14 พฤษภาคม โดยที่ประธานโรตารีสากลจะมาดำเนินการเอง ทั้งนี้จะมีการปรับโซน นั้นหมายถึงว่าระยะหนึ่งจะมีการปรับภาคของเรา มีภาค 3330 กับ 3350 เชื่อว่าในวันเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี เราจะมี ความประทับใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราและสโมสรในภาค 3330 เราจะรักกัน เป็นงานคอกเทล ผู้ชายแต่งตัวหล่อสุด ผู้หญิงแต่งตัวสวยสุด ก็ขอให้สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ไปร่วมด้วย ไปเป็นกำลังใจให้ด้วย งานนี้จัดที่โรงแรมทวารวดี จังหวัดนครปฐม ดิฉันขอขอบพระคุณท่านอดีตผู้ว่าการภาคทั้งสองและโรตารีแอนน์ทั้งสอง ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาคเปรมจิต ท่านอดีตนายกทุกท่าน ท่านนายกปัจจุบันท่านไม่คอยพูดสมาชิกเลยไม่รู้ใจท่านก็ขอให้สมาชิกมองแววดาคณะหมอมว่าท่านต้องการอะไรและช่วยท่านด้วย เป็นกำลังใจให้ท่านด้วยและท่านสอบผ่านเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการภาคได้เลย และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเป็นเกียรติให้ดิฉันในวันนี้ ขอพระคุณค่ะ



อผ.นพ.พรชัย บุญแสง กล่าววยพรวันเกิด



@ วันนี้เป็นวันดี วันพิเศษ พรประเสริฐทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ฟังจากผู้ว่าการภาค ก็ขอให้ตั้งใจฟังจากท่าน ผมก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วย ขอขอบคุณครับ

ผู้ว่าการภาคอุทัย ธรรมศิริพงษ์ กล่าววยพรวันเกิด



@ ดิฉันขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดสุพรรณบุรี องค์หลวงพ่อวัดป่าเลไลยก์ ได้โปรดอวยพรให้กับท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้และครอบครัวของท่าน ขอให้มีความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรง แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง พบแต่มิตรที่ดี มีความสุข ทุก ๆ เรื่องที่ท่านปรารถนา มีเงินทองมากมาย สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือขอให้มีความสุขที่แข็งแรงและครอบครัวของท่านเช่นกัน ขอให้ท่านสมปรารถนาดังที่ท่านได้ตั้งใจ ขอขอบคุณค่ะ

อน.ยอดชาย สุจิตต์ ตัวแทนกล่าววยพรวันเกิด



@ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติผม ผมถือว่าโชคดีมากครับที่สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีได้ต้อนรับท่านผู้ว่าการภาค 1 ปีมีครั้งเดียว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม ขอขอบคุณท่านผู้ว่าการภาคและอดีตผู้ว่าการภาคทุก ๆ ท่าน ขอให้พรทั้งหลายที่ท่านให้ส่งผลให้กับทุกท่าน ร้อยเท่าทวีคูณ ในโอกาสที่ท่านผู้ว่าการภาคเดินทางตลอดเวลาขอให้ท่านเดินทางโดยปลอดภัยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และส่วนตัวครับ คิดในสิ่งที่ดี ทำในสิ่งที่ดีและประสบแต่สิ่งที่ดี ตลอดไปครับ

รายนามผู้บริจาควันคล้ายวันเกิด

@ อน.ยอดชาย สุจิตต์ บริจาค 1,000 บาท , รท.ร.สมพงษ์ บุญมี บริจาค 500 บาท , แอนน์เบิ้ล รุ่งเรือง ศรี บริจาค 1,000 บาท , แอนน์จุฑาทิพย์ ดั่งดินตระกูล บริจาค 1,000 บาท

รายนามผู้บริจาคช่วยน้ำท่วมภาคใต้

@ @ สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี 5,000 บาท @ อผ.ไพโรจน์ แอนน์สุธีรา จิระเสวีจินดา 10,000 บาท @ อผ.นพ.พรชัย แอนน์วารุภรณ์ บุญแสง บริจาคในนามมูลนิธิหลวงปู่ยิ้ม 100,000 บาท @ นยล.สมชัย แอนน์สอาด โสภาศรีพันธ์ 5,000 บาท @ อน.กวางสุข แอนน์เฉลา อนุกุลวัฒนา 5,000 บาท @ นายค.นพ.จรูญพงศ์ แอนน์ ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ 3,000 บาท @ อน.ศรีชัย แอนน์นภาพร เทพศิลป์วิสุทธิ์ 3,000 บาท @ อน.ไกรวุฒิ แอนน์กิติมา สีตลกาญจน์ 1,000 บาท @ อน.ยอดชาย แอนน์มุกดา สุจิตต์ 1,000 บาท @ รท.ร.ชยพล แอนน์เครือวัลย์ ลีมีจระภิญญา 1,000 บาท



@ รท.กำจร แอนันต์นุมล ศรีวราสาสน์ 1,000 บาท @ รท.คัชพนธ์ แอนันต์กานดา นนทละคร 1,000 บาท @ อน.ศิระ แอนันต์เป็ล รุ่งเรืองศรี 500 บาท @ คุณสุกัญญา สิทธิศักดิ์ 1,000 บาท

รายนามผู้บริจาคเงินให้มูลนิธิโรตารี 1,000 เหรียญ

@ อผก.ไพโรจน์ แอนันต์สุริรา จิระเสวีจินดา @ อผก.นพ.พรชัย แอนันต์วรภรณ์ บุญแสง @ อน.กวางสุข แอนันต์ฉลา อนุกุลวัฒนา @ อน.สมพงษ์ แอนันต์สุดา เส้าสิทธิวรรงค์ @ นย.นพ.จรรยาพงศ์ แอนันต์.รช่อทิพย์ บรมชนรัตน์ **ผู้บริจาคสมทบเพื่อเป็นพอล แฮริส เฟลโดว์** อน.ศิระ แอนันต์เป็ล รุ่งเรืองศรี , อน.ศรีชัย แอนันต์ภาพร เทพศิลป์วิสุทธิ , อน.ไกรวุฒิ แอนันต์กิติมา สิตลการญจน์

รายนามผู้บริจาคเงินให้มูลนิธิโรตารี 100 เหรียญ

@ อน.อดุลย์ แอนันต์ผาสุข วราเอกศิริ @ อน.สุรพัฐ แอนันต์ชวริน ม่วงน้อย @ อน.เชิษเมตธ แอนันต์กมลทิพย์ สิงหาอาจ @ อน.ไพบูลย์ แอนันต์ยุพิน กิติวรภัทร @ อน.พุลศักดิ์ แอนันต์พรทิพย์ รุ่งโรจน์ชัยพร @ อน.ธนกร แอนันต์สุธาสิณี สำเร็จผลไพบูลย์ @ อน.ทวีชัย แอนันต์สิริมิน ชัยสุวรรณ @อน.บัณฑิต แอนันต์สมฤทัย เสงวัฒนา @ นยล.สมชัย แอนันต์สอาด โสภาศรีพันธ์ @ รท.ไพศาล ปิณฉิเสถกุล @ รท.รัชชัย แอนันต์จุจามาต ตั้งต้นตระกูล @ รท.ศุภนิค แอนันต์สาธิณี สุนทรเนตร @ รท.ชยพล แอนันต์เครือวัลย์ ลีมีจระภิญญา @ รท.แสงชัย แอนันต์ คารณี อำนวยวัฒนกุล

ผู้ว่าการภาค จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ กล่าว



@ ขอบขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาในวันนี้ ได้มีโอกาสได้เข้าพบนายกและเลขาฯ คณะกรรมการของสโมสร ดิฉันก็พบว่า สร.สุพรรณบุรีเป็นแบบอย่างที่ดีฉันเดินทางมาวันนี้เป็นสโมสรที่ 93 ต้องไปพูดทุก ๆ ครั้งว่าสโมสรที่อยู่ตอนบนสุดก็คือ สร.สุพรรณบุรี เป็นสโมสรต้นน้ำของภาค 3330 โรตารีสากล มีอดีตผู้ว่าการภาคอยู่ 2 ท่าน เป็นโชคดีของสโมสรและสมาชิกของท่านที่มีอดีตผู้ว่าการภาคและโรตารีแอนน์ที่เป็นตัวอย่าง ดิฉันมีลูกสาวตามไปทุกที่ เรื่องโรตารีที่รู้จักคือไม่ฟังก็ต้องตั้งใจฟัง แต่สิ่งที่ดิฉันภูมิใจก็ คือดิฉันขอให้เขาเป็นนายกก่อตั้งสโมสร โรตารีทวารวดีได้ ไม่ฟังก็ต้องตั้งใจฟัง แต่สิ่งที่ดิฉันภูมิใจก็ คือดิฉันขอให้เขาเป็นนายกก่อตั้งสโมสร โรตารีทวารวดีได้ ทำให้หลังจากเป็นอดีตผู้ว่าการภาคแล้วมีงานทำต่อเพราะว่าดิฉันต้องไปเป็นเลขานุการส่วนตัวของเขา เป็นที่ปรึกษาให้เขาด้วย ชีวิตของดิฉันเริ่มต้นจากการคิด คิดว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างและมันเกิดอุปสรรค อะไรบ้าง แล้วเราจะแนะนำสโมสรอื่น ๆ อย่างไรบ้าง การเดินทางมาวันนี้เป็นสโมสรที่ 93 มีเรื่องราวมากมายการเป็นผู้ว่าการภาคท่านคงทราบบ้างว่าเราต้อง

สมัครเป็น สโมสรต้องรับรองด้วย แรก ๆ สมาชิกก็บอกว่าถ้าลงได้ให้บอกจะไปด้วยเอาเข้าจริง ๆ สโมสรแรกที่ดิฉันต้องไปคือ เบดง ดิฉันถามว่ามีใครจะไปบ้างทุกคนเงียบหมด ไม่มีใครไปดิฉันเลยต้องชวนลูกสาวไปเป็นเพื่อนก็มีความกลัวเหมือนกัน ลงไปวันที่ 12 สิงหาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคที่นั่นบอกไปได้เขาดูแล ดิฉันยอมรับว่าการเป็นผู้ว่าการภาคถ้าไม่ได้ผู้ช่วยที่ช่วยดูแลสโมสรในพื้นที่และช่วยในเรื่องของการส่งข่าวหรือการดูแลเรา ไปลงหาคนใหญ่เขาก็มารับ จากหาคนใหญ่ไปเบดง สมาชิกที่เบดงก็มา หลังจากพบสมาชิก เขาก็ชวนไปใจกลางเมืองมีท่านนายกเอาเธออยู่ เขาบอกว่าในฐานะที่เป็นผู้หญิงเดินทางเข้ามาในเมืองให้ดิฉันออกไปพูดให้กำลังใจกับผู้ที่เฟ้อดูแลเมืองก็มีหน่วยงานต่าง ๆ ประมาณ 270 คน สโมสรโรตารีก็เตรียมน้ำ เตรียมขนมเพราะต้องมีการเดินเวรกันทั้งคืนดิฉันก็ออกไปพูดให้กำลังใจว่าทำไมถึงต้องไปและดิฉันก็กลับมาพบกรรมการต่อครบ 5 ฝ่าย ที่เวลา 22.50 น. เขาก็เดินทางไปที่ยะลา เริ่ม 5 โมงเย็น 2 ทุ่มก็เสร็จ ดิฉันก็ออกไปพูดใจกลางเมืองเหมือนกันที่ยะลา และดิฉันก็ใส่แบบนี้ซึ่งเป็นเป้าหมายชัด ถ้ารอดก็รอดถ้าไม่รอดก็ไม่รอด ไม่รอด เขาก็มาทานอาหารใจกลางเมืองยะลา แล้วก็ต่อไปที่ราชีวาสซึ่งทุกท่านก็รออยู่ เมื่อเสร็จแล้วสมาชิกก็มาส่งที่ปิดคานี ในขณะที่ปิดคานีระเบิดที่โรงแรมเซาท์เทิร์น 9 ชั้นเขาถามว่าจะไปไหม ดิฉันบอกว่าไปค่ะเยี่ยมเสร็จประมาณ 4 ทุ่ม นายกก่อตั้งของราชีวาสเขายังไม่กลับเลยรอส่งดิฉันก่อน ทำให้ดิฉันรู้สึกว่สมาชิกสโมสรโรตารีมีน้ำใจมาก พอรุ่งขึ้นก็ไปที่หาคนใหญ่เชื่อใหม่คะคนหาคนใหญ่ไม่กล้าไปรับดิฉันที่ปิดคานีผู้จัดการโรงแรมซีเอส เขารู้สึกประทับใจดิฉันก็ขอเป็นสมัครเป็นสมาชิกเลย เขาเขาก็ขับรถไปส่งดิฉันที่หาคนใหญ่และก็มีนายกทั้งสองมือติดนขาไปด้วย และก็มีมาต้อนรับอีกครั้งที่ จ.ตรัง เป็นเดือนกันยายน รุ่งขึ้นจะเป็นวันเกิดของดิฉันเขาพาดิฉันเขาไปในเรือนจำ อายุ 50 กว่าก็ไม่เคยเข้าไปในเรือนจำแต่ก็ต้องไป ในเรือนจำเขาเข้าไปสอนฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิง ดิฉันก็คิดว่าไม่มีอะไรมาก ผู้คุมที่เรือนจำรู้สึกประทับใจในโรตารีมาก พาดิฉันเข้าไปในแดน 2 เข้าไปในห้องขังคอก ไม่มีพูด ในห้องขังแออัดมาก ทุกตารางเป็นพื้นนอนหมดเราได้เห็นนักโทษมากมายใช้ชีวิตกันอย่างไร เราอยู่ข้างนอกเรามีโอกาสมากมายที่จะทำอะไร หลายอย่างแต่ข้างในนั้นไม่มีโอกาส ดิฉันเดินทางมาจนสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันต้องไปเยี่ยมที่สโมสรโรตารีเกาะสมุยซึ่งเขามีกองการให้ดิฉันไปมอบโครงการรักการอ่าน ลงไปที่นครศรีธรรมราชซึ่งเกิดปัญหาหน้าท่วมอย่างหนักซึ่งปกติไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนเราก็เลยต้องรีบกลับก่อน ไม่อยากให้เป็นภาระที่จะต้องมาคอยดูแลสิ่งที่ดิฉันมีความประทับใจในการทำงานในปีมากที่สุดก็คือ ท่านทราบหรือไม่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดิฉันต้องเดินทางไปซานดีเอโกเป็นเรื่องที่ผู้ว่าการภาคทุกท่านต้องไปประชุมที่อเมริกา พอดิฉันมานึกถึงมันเร็วเหลือเกิน การที่เราจะต้องเดินทางไปประชุมที่อเมริกา ทำให้เรารู้จักเวลาเพราะการประชุมที่นั่น เราจะต้องตรงเวลา เข้าห้องให้ถูกแต่ละชั่วโมงเปลี่ยนห้อง 541 ภาคจะต้องรู้จักกัน จะต้องแนะนำตัวทุกห้องจะต้องเข้าฟังบทบาทและหน้าที่

